



บันทึกข้อความ

คณะกรรมการศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
เลขรับ	6341
วันที่	13-11-2567
เวลา	09.23 น.

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี โทร.๑๑๒๑

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๑/๑๘๔๐

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเปิดการใช้งานระบบติดตามผลภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ สำหรับบัณฑิตรุ่นสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้แจ้งกำหนดการกำกับติดตามผลภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ สำหรับบัณฑิตรุ่นสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามความแจ้งทราบแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานอธิการบดี จึงขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบดังกล่าวทั้ง ๓ ระบบ ชำรงต้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นสุดปีการศึกษาและปิดระบบภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดที่ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการดังนี้

๑. ระบบสารสนเทศการกำกับติดตามผลภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต สำหรับบัณฑิตรุ่นสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยขอให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร/คณะ ดำเนินการติดตามข้อมูลภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิตตามช่องทางต่างๆที่หน่วยงานพิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อให้บัณฑิตดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบให้มากที่สุด โดยมีจำนวนการตอบแบบสอบถามเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน **ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด** โดยบัณฑิต/มหาบัณฑิต สามารถตอบแบบประเมินผ่านช่องทาง <https://studentwork.rmutsv.ac.th/> และหน่วยงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของการรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ(สำหรับเจ้าหน้าที่) ผ่านช่องทาง <https://studentwork.rmutsv.ac.th/staff/>

Username : staff

Password : rmutsvstaff

๒. ระบบสารสนเทศประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต/มหาบัณฑิตรุ่นสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยขอให้หน่วยงาน ระดับหลักสูตร/คณะ ดำเนินการพิจารณา ทบทวนประเด็นการประเมินรายหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร **ผ่านระบบโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ก่อนดำเนินการติดตามไปยังผู้ใช้บัณฑิต** โดยติดตามข้อมูลดังกล่าวไปตามช่องทางต่างๆที่หน่วยงานพิจารณาว่าเหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตบันทึกข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวให้มากที่สุด โดยมีจำนวนการตอบแบบสอบถามเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน **ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ จากจำนวนบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา** โดยผู้ใช้บัณฑิตสามารถตอบแบบประเมินผ่านช่องทาง <https://ir.rmutsv.ac.th/employment-satisfaction/is> และหน่วยงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของการรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ(สำหรับเจ้าหน้าที่) ผ่านช่องทาง <https://studentwork.rmutsv.ac.th/trader66/>

Username : evaluation66

Password : evaluation@rmutsv2566

๓. ระบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ
รุ่นสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยขอให้หน่วยงาน ระดับหลักสูตร/คณะ ดำเนินการติดตามข้อมูล
ดังกล่าวไปตามช่องทางต่างๆที่หน่วยงานพิจารณาว่าเหมาะสม เพื่อติดตามบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่เป็นผู้
ประกอบการ ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวให้มากที่สุด โดยมีจำนวนการตอบแบบสอบถาม
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ จากจำนวนบัณฑิต/มหาบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษา
โดยสามารถตอบแบบประเมินผ่านช่องทาง <https://studentwork.rmutsv.ac.th/freelance60/index.php>
และหน่วยงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของการรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ผ่านช่องทาง <https://studentwork.rmutsv.ac.th/freelance65/>

Username : freelance65

Password : freelance@rmutsv2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง



(นางตรุณี ลีสิน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดพิจารณา

- สำนักงานอธิการบดี แจ้งเปิดใช้งานระบบติดตาม

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ระบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต และระบบประเมินความพึงพอใจ

ของบัณฑิตที่ผู้ประกอบการ รุ่นสำเร็จการศึกษา 2566

และพิจารณาทบทวนประเด็นรายหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ


ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ในเล่มหลักสูตร

- เห็นควรมอบผ. แจ้งไปยังสาขาทราบ

และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่กำหนด



14 พ.ย. 67



14 พ.ย. 67



14 NOV 67

ทราบ และมอบฯ (สำคัญ)



15 พ.ย. 67